



Hieu ve trai tim
www.hieuvetraitim.com



ĐƠN XIN HỖ TRỢ CHI PHÍ PHẪU THUẬT TIM

Ngày 23 tháng 12 năm 2021



Kính gửi: Quý Hiệu về trái tim

1. Họ tên bệnh nhân: HUYNH DANG MINH NGUYET
 Ngày sinh: 18/09/2021 Nơi sinh: Bệnh viện Đa Khoa Minh Thuận
 Đang học lớp: Trường:
 Thường trú tại số nhà: Thôn Trà Ly Đường:
 Phường(xã): Xã Tam Anh Bắc Quận (Huyện): Huyện Núi Thành
 Thành phố/Tỉnh: Tỉnh Quảng Nam
 Điện thoại (nếu không có hãy ghi số người quen): 0366022952 (Mẹ bé)
 2. Họ tên cha: HUYNH VAN HAI Năm sinh: 21/04/1990 039.8344.153 (Ba bé)
 Nghề nghiệp: Công nhân Thu nhập bình quân/tháng: 4 triệu 1 tháng
 3. Họ tên mẹ: DANG THI TRINH Năm sinh: 20/01/1991
 Nghề nghiệp: Thu nhập bình quân/tháng:

4. Hoàn cảnh gia đình:

- Số người ở chung với bệnh nhân: (không kể cha mẹ), ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, thu nhập và mối quan hệ.

STT	Họ và tên	Năm sinh	Mối quan hệ	Nghề nghiệp	Thu nhập bình quân/năm
	HUYNH DANG DINH HIEN	2016	Anh	Học sinh	

- Tài sản gia đình:

+ Nhà ở Sở hữu Thuê Của người khác
 Diện tích: 35 (m²), làm bằng nền gạch men, tường gạch mái Ngói
 + Vật dụng gia đình: Tivi 1 (cái), tủ lạnh 1 (cái), máy tính (cái)
 + Phương tiện đi lại: xe máy 1 (chiếc), xe đạp (chiếc)
 + Đất đai/cây trồng: diện tích (m²)
 + Những đặc điểm khác:

(Chọn loại sữa một gạch chéo tại)

+ BHYT học sinh	1 năm	2 năm	3 năm
+ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi	<input checked="" type="checkbox"/> có	không	

Nêu rõ hoàn cảnh gia đình (viết chi tiết gia cảnh):

Gia đình tôi hiện tại có 2 bé. Bé lớn năm nay 5 tuổi hiện đang học mẫu giáo. Minh Nguyệt là bé thứ 2 của gia đình tôi. Thay vì vui sướng như bao người khác khi đón thêm thành viên mới thì gia đình tôi phải nơm nớp, lo sợ khi nghe tin con bị tim bẩm sinh từ chứng fallot. Sức khỏe của bé yêu đi đâu thường xuyên xuất hiện những cơn tim đập. Tôi thì làm công nhân công ty gỗ. Minh Nguyệt chưa lại với mức lương 4 triệu 1 tháng còn mẹ bé thì ở nhà nội trợ với hàng be cả nhà tôi 4 người chỉ sống dựa trên những đồng lương ít ỏi của tôi còn chi phí phẫu thuật cho bé thì quá lớn gia đình chúng tôi không có khả năng để đóng góp vào.

Phần kể về tình hình bệnh của bé (kể chi tiết):

(Phát hiện bé bệnh khi nào, cách điều trị, khám ở bệnh viện nào, mấy lần.v.v..)

Gia đình tôi phát hiện bệnh của bé khi bé vừa được sinh ra được bác sĩ chuẩn đoán bé bị tim bẩm sinh. Từ chứng fallot. Cách điều trị duy nhất là phải phẫu thuật sửa chữa cấu tạo bộ trong tim, tôi đã đưa bé đến bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để thăm khám qua 2 lần khám bác sĩ cũng chuẩn đoán kết quả như bạn đầu là bé bị tim bẩm sinh. Gần đây tôi có đưa bé đến bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng khám ở đó cũng kết luận bé bị tim bẩm sinh từ chứng fallot.

Tôi xin cam đoan những thông tin chúng tôi cung cấp là hoàn toàn chính xác và đúng sự thật. Tôi đồng ý để Quỹ Hiếu về trái tim được quyền sử dụng hình ảnh của bệnh nhi (là con, cháu, người thân của chúng tôi), để Quỹ sử dụng hình ảnh làm tư liệu và cho các hoạt động truyền thông của Quỹ cũng như gửi cho các đối tác của Quỹ.

Xác nhận của chính quyền địa phương

(Mẫu ý kiến, ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Lý

Ngày 23 tháng 12 năm 2021

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hai
Nguyễn Văn Hai